



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๐ มูลค่าข่าว ๓๑๔,๗๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หลังจากคิวเข้มและเก็บตัวเป็นเวลามากมาย ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่าง เต็มตัว วงการศึกษาไทยจะต้องพัฒนาอย่างไรให้ เปรียบ เท้าทันยุคดิจิทัลกับตำแหน่ง "เคแบงก์ อีเกิร์ลส์ รุ่นที่ ๘" จำนวน ๘ คน เป็นที่เรียบร้อย คำถามได้อย่างชัดเจนเรียกเสียงปรบมือจากกองเชียร์ จากการคัดสรรของคณะกรรมการที่มีศุภจี สุธรรม- สนั่นฮอลล์

พันธุ์เป็นประธานพร้อม ด้วยธีรวัลลภ ปิงศรีวงษ์, ปรีดี ดาวฉาย, ยศสินี ณ นคร, สาวิตรี วัฒน- พฤษณ์, วิบูลย์ สิริคินขจร, นพ.สมิทธิ อารยะสกุล, ทนงศักดิ์ สุภทรัพย์, ปานระพี รพีพันธุ์ ร่วม



เคแบงก์ อีเกิร์ลส์ ไม่ได้สวยแต่รูป 8 สาวโผนกั้น ท้าทันทยุคดิจิทัล

เห็นนางงามได้สาวอีเกิร์ลส์ตามสเปกที่แฟชั่น ฮอลล์ ขึ้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในการประกวดรอบตัดสินนี้ ผู้เข้าประกวด



ศุภจี สุธรรมพันธุ์ นำทีมคณะกรรมการร่วมคัดเลือก เคแบงก์ อีเกิร์ลส์ รุ่นที่ ๘.

16 คนสุดท้าย ได้โชว์ศักยภาพกันอย่างเข้มข้น ด้วยการแสดงทักษะด้านการสื่อสาร คนละ 2 นาที ในหัวข้อ "ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล" ซึ่งสาว ๆ แต่ละคนเตรียมตัวกับโจทย์ที่ได้รับกันอย่างดี ทั้งเทคนิค การนำเสนอ และข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารอย่างชัดเจน จากนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องสแกนนิ้วเพื่อแรนดอม เลือกคณะกรรมการเพื่อตอบคำถาม คนละ 1 คำถาม อาทิ จะรุนแรงอย่างไรให้คนไทยมีสติในการเลือก เสพข่าวทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างถูกต้อง, คิดว่า

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเคแบงก์ อีเกิร์ลส์ รุ่นที่ ๘ เป็นลูกแม่โดม (ม.ธรรมศาสตร์) ๘ คน ได้แก่ พนิดดา โทธากะ, เมธาวี กาลพฤกษ์, มนัสนา เกิดสมบุญ, อรปภา พิงอ้าย จากมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย, ณัฐมน กฤษณกุลปัด จากมหา- วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มณีวรรณ โทลจุนเชียม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วรณสิลา สวัสดิ์- วัฒนกุล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชรินทร์



8 สาวสวย เคแบงก์ อีเกิร์ลส์ รุ่นล่าสุด.

นันตะ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้ง 8 คนนี้ จะทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเคแบงก์ เป็นเวลา 2 ปี โดยจะได้รับผลตอบแทนมูลค่า คนละกว่า 2 ล้านบาท.

